



ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
เรื่อง การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ด้วย สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ เป็นเงิน ๒,๓๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และโครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

มหาวิทยาลัย ฯ จึงขอประกาศรายชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร โฆสิระโยธิน)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

ตารางแนบท้ายประกาศ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
๑	โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการตั้งโจทย์วิจัย ในกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ และสารสนเทศศาสตร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน	๒๘๐,๐๐๐
๒	การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏกาฬสินธุ์	นายอนุชา พิมศักดิ์	๒๘๐,๐๐๐
๓	โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ ศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด พิมพ์พิศาล	๖๐๐,๐๐๐
๔	ศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าชุมชนบ้านกุดหว้า ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นายพงศ์ธร พันธุ์ผาด	๕๐๐,๐๐๐
๕	แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาฬสินธุ์	ดร.พาวิไล อุ่นพินิจ	๓๐๐,๐๐๐
๖	ผลของการปลูกฝังพื้นฐานวัฒนธรรมภูไทในเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมต้นแบบจากชุมชนบ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	นางวรรณนา นันตาเขียน	๓๐๐,๐๐๐
๗	การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัช จันทร์สมุด	๒๐๐,๐๐๐